

THƯ CẢM ƠN !

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh học sinh trường mầm non Him Lam, đã ủng hộ tài trợ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, năm học 2020 – 2021.

Với mục tiêu:

Nhằm hỗ trợ trong việc cải tạo, sửa chữa nhỏ, nâng cấp môi trường, cảnh quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi tham gia các hoạt động học tập, vui chơi đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Môi trường giáo dục có sự ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập của trẻ và ảnh hưởng đến nội dung và kết quả mong đợi đạt được theo kế hoạch đề ra. Sửa chữa nhỏ kịp thời các đồ dùng hỏng phát sinh trong năm học nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non; đảm bảo ATTP;

Tạo điều kiện cho trẻ thể hiện năng khiếu, giao lưu với bạn bè, với môi trường, tích lũy vốn hiểu biết về bản sắc dân tộc, nghệ thuật trong âm nhạc, lễ hội. Phát hiện trẻ có năng khiếu hát múa, hội họa... để có hướng bồi dưỡng giúp đỡ trẻ phát triển phù hợp theo mục tiêu lứa tuổi. Giúp nhà trường động viên cháu có nhiều cố gắng trong năm học để động viên, khuyến khích trẻ thích đến trường.

Tạo cơ hội để trẻ được quan sát khám phá môi trường, thiên nhiên mới lạ, hiểu biết một số nghề nghiệp gần gũi với trẻ, có thêm điều kiện để trẻ được học các kỹ năng sống thực tế như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sống và vui chơi với tập thể... Nhằm giúp trẻ phát triển tốt về thể chất và tâm lý, cũng như giáo dục cho các cháu lòng yêu quê hương đất nước, trẻ tìm hiểu về các công trình văn hóa và khu di tích lịch sử của địa phương .

Nhằm ghi nhận lại quá trình trẻ sinh hoạt, vui chơi, học tập và cũng để động viên, khen thưởng trẻ tham gia tích cực trong các hoạt động của trường, nhóm lớp. Mỗi trẻ có 1 phần quà thưởng, giấy khen cuối năm.

Sau khoảng 2 tháng vận động, tài trợ, Nhà trường đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của quý phụ huynh, các cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường và đạt được kết quả như sau:

I. Tiền mặt

1. Quý phụ huynh các lớp ủng hộ tài trợ

Tổng số tiền tiếp nhận: **123.042.000đ**, trong đó:

1. Lớp Mẫu giáo lớn 1: **12.690.000đ**

2. Lớp Mẫu giáo lớn 2: **11.625.000đ**